

Số: 169/BC-UBND

Kiên Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO**

**Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017**

**Phần thứ nhất  
KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2016 – 2020 và các kế hoạch chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện thắng lợi kế hoạch năm kinh tế - xã hội năm 2017 là bước khởi đầu quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội những năm tiếp theo. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành hoạt động theo nhiệm vụ quản lý nhà nước đạt được kết quả như sau:

**I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

**1. Công tác triển khai:**

Ngay sau tiếp thu, quán triệt các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; UBND tỉnh đã kịp thời tổ chức hội nghị triển khai và ban hành Kế hoạch (số 09/KH-UBND ngày 19/01/2017) thực hiện đến các ngành, địa phương. Định kỳ hàng tháng, quý có kiểm điểm, đánh giá về công tác tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch; bên cạnh đó còn tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của sở, ngành và địa phương.

Qua 6 tháng tổ chức triển khai, thực hiện, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng 2017 ước đạt 26.057 tỷ đồng, đạt 47,38% kế hoạch, tăng 7,52% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,23%; khu vực dịch vụ tăng 10,94%.

**2. Kết quả đạt được:**

**2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.**

*- Về chỉ đạo thực hiện sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn:*

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo các đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh, của ngành và của các địa phương.

Tập trung chỉ đạo sản xuất đa dạng các sản phẩm cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phát triển mở rộng chương trình xây dựng “cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa theo hướng VietGAP”; phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị và ổn định đầu ra sản phẩm nông nghiệp; tăng cường công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đầu tư hạ tầng thủy lợi<sup>1</sup>, điện phục vụ cho sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích các doanh nghiệp và người dân mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, nuôi cá lồng bè trên biển, góp phần tăng sản lượng, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp.

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, UBND tỉnh tổ chức 03 đợt đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát, kiểm tra tình hình sản xuất lúa, nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp, nuôi tôm quảng canh ở các huyện vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng U Minh Thượng. Tổ chức 01 cuộc họp giải quyết vướng mắc đối với các doanh nghiệp nuôi tôm; 02 cuộc làm việc với các địa phương và các doanh nghiệp nuôi tôm, doanh nghiệp trồng lúa và kinh doanh lúa gạo trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp và người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt xử lý một số vấn đề phát sinh như: Tình hình nắng hạn làm thiệt hại trên 10 ngàn ha vụ lúa Mùa vùng U Minh Thượng, dịch muỗi hành vụ Đông Xuân, thủy sản chết bất thường trên địa bàn huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên, giúp sản xuất cơ bản ổn định trở lại.

Bên cạnh đó, đã có nhiều giải pháp huy động nhiều nguồn lực để đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và chống biến đổi khí hậu và nước biển dâng; xây dựng các trung tâm quan trắc cảnh báo về môi trường vùng Tứ giác Long Xuyên, nhằm giúp cho công tác giám sát dịch bệnh, kịp thời cảnh báo, hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh

Phong trào xây dựng nông thôn mới: Đã ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới làm cơ sở để các ngành và địa phương triển khai thực hiện; kịp thời phân bổ nguồn vốn đầu tư. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn

---

<sup>1</sup> Các dự án được triển khai thực hiện như: Tiểu dự án Cống Kênh Cụt; Trạm cấp nước xã Thạnh Trị huyện Tân Hiệp; Trạm cấp nước xã Bình Giang huyện Hòn Đất; Dự án hệ thống cấp nước liên xã An Biên... Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2017 gồm: Dự án hệ thống đê biển An Biên-An Minh; Dự án hồ chứa nước Bãi Nhà, Kiên Hải; Dự án đầu tư xây dựng công trình khu neo đậu tránh trú bão tàu cá kết hợp cảng cá Gành Dầu; ...

thể chính trị và nhân dân tham gia ngày càng tích cực hơn vào thực hiện chương trình này, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đã có thêm 08 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh 36 xã, tăng 12 xã so với cùng kỳ 2016.

- *Về chỉ đạo sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:* Tập trung chỉ đạo điều chỉnh các quy hoạch như: Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp; quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025; quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV. Xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính sách triển khai thực hiện việc phát triển ngành công nghiệp như: Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020; hình thức và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành dự án cấp điện lưới quốc gia đối với xã đảo Lại Sơn, Hòn Nghê và Sơn Hải, tăng thời lượng phát điện 24/24 giờ cho 2 xã An Sơn và Nam Du, huyện Kiên Hải.

Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, một số nhà máy trong khu công nghiệp đã mở rộng thêm quy mô sản xuất. Các công trình kỹ thuật trong khu công nghiệp được tăng cường đầu tư.

- *Về chỉ đạo công tác giao thông - xây dựng:*

Chỉ đạo ngành chức năng tập trung hoàn thành các quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đã hoàn thành một số quy hoạch quan trọng<sup>2</sup>. Chỉ đạo phối hợp đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số công trình giao thông trọng điểm được đầu tư trên địa bàn tỉnh như: Quốc lộ 80 đoạn Lộ Tẻ- Rạch Sỏi; các tuyến đường trục chính trên đảo Phú Quốc... Tháo gỡ một số vướng mắc về vốn đẩy nhanh tiến độ đầu tư giao thông nông thôn.

Tiếp tục chỉ đạo việc điều chỉnh các quy hoạch đô thị, xây dựng Chương trình phát triển các đô thị của tỉnh tạo cơ sở định hướng phát triển đô thị cho các địa phương triển khai thực hiện.

- *Về phát triển thương mại, dịch vụ, đầu tư, kinh doanh:*

Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp tham dự sự kiện, diễn đàn trong và ngoài nước để giới thiệu sản phẩm, thu hút đầu tư và đã tổ chức một số đoàn sang một số nước như: Thái Lan, Nhật Bản... để xúc tiến đầu tư, hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Duy trì tổ chức họp mặt, đối thoại định kỳ với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư phát triển (đã tổ chức được 02 lần), có ... doanh nghiệp tham dự, kết quả

---

<sup>2</sup> Như: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông bền vững đảo Phú Quốc giai đoạn đến năm 2020 và định hướng 2030; Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe Taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phân khu cụm cảng Hà Tiên; Quy hoạch chi tiết Cảng hành khách Rạch Giá; lập Quy hoạch Cảng Đá Chông và Cảng Nam Du...

đổi thoại đã giải quyết được nhiều vướng mắc cho các doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh.

Trong thu hút đầu tư, thường xuyên rà soát các vướng mắc về chủ trương, chính sách có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư; nhờ vậy thu hút vốn đầu tư 6 tháng tăng 3,6 lần so với cùng kỳ, phát triển doanh nghiệp mới tăng 20% so với cùng kỳ (vốn đăng ký tăng 41% so với cùng kỳ). Định kỳ hàng quý tổ chức họp xử lý vướng mắc đối với các nhà đầu tư và đã tổ chức được 02 lần tại huyện Phú Quốc, 02 lần họp mặt doanh nghiệp tại tỉnh; ngành Thuế và một số địa phương cũng định kỳ tổ chức họp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, qua đó tháo gỡ được nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư, thúc đẩy việc đầu tư, mở rộng sản xuất, đầu tư các công trình, dự án.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục siết chặt kỷ cương trong đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, hàng tháng, quý đều có sơ kết, đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý đầu tư công cho các Sở, ngành và địa phương Vì vậy, công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ thực hiện và giải ngân đạt khá so với nhiều năm trước<sup>3</sup>.

*- Lĩnh vực tài chính – tín dụng:*

Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời cơ quan thuế, hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để tăng nguồn thu ngân sách; kiểm tra, rà soát xử lý những vướng mắc về cơ chế làm ảnh hưởng đến nguồn thu và chống thất thu thuế. Điều hành ngân sách bảo đảm theo dự toán được giao và tiến độ thực hiện, cắt giảm những khoản chi chưa thật sự cần thiết để tập trung nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế, khắc phục thiên tai, dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách thuế, đối thoại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh...

Trong lĩnh vực tín dụng, các ngân hàng thương mại tăng cường mở rộng tín dụng, tập trung cho vay lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp. Tổng nguồn vốn hoạt động tăng, doanh số cho vay và dư nợ cho vay tăng so với cùng kỳ<sup>4</sup>.

*- Lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, lao động, việc làm, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân:*

<sup>3</sup> Giá trị khối lượng hoàn thành 2.012,6 tỷ đồng, đạt 49,2% kế hoạch (tăng 9,86% so với cùng kỳ); giá trị giải ngân 1.930,19 tỷ đồng, đạt 47,3% kế hoạch.

<sup>4</sup> Tổng nguồn vốn hoạt động tăng 7,27% so đầu năm và tăng 15,17% so cùng kỳ; doanh số vay tăng 9,69%, dư nợ cho vay tăng 19,94% so với cùng kỳ. Nợ xấu chiếm 1,18% so với tổng dư nợ

Tăng cường việc đầu tư, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp học, mua sắm trang thiết bị, đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm nâng lên chất lượng dạy và học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên; thực hiện tốt các chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh và giáo viên vùng khó khăn.

Hỗ trợ tốt các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản địa phương: Đã hỗ trợ Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất 02 giống lúa chịu mặn 4‰ suốt vụ; thực hiện đề tài ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP; triển khai thử nghiệm 03 mô hình huyện ứng dụng nuôi tôm chân trắng lột lột 2 giai đoạn; hỗ trợ chứng nhận 01 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Công ty nuôi và chế biến thủy sản Trung Sơn).

Thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công<sup>5</sup>. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm hơn<sup>6</sup>.

Tập trung chỉ đạo việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy hoạt động, đẩy mạnh việc đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế, gắn với nâng cao chất lượng khám và điều trị, chấn chỉnh thái độ phục vụ, khắc phục giảm quá tải bệnh viện, những hạn chế, yếu kém trong công tác đầu thầu, thanh quyết toán bảo hiểm y tế, các mặt công tác đều có chuyển biến nâng lên. Công tác phòng chống dịch được tăng cường, ổn định.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phục vụ nhân dân; công tác tuyên truyền được tăng cường, nhất là tuyên truyền về tổ chức các sự kiện về chính trị, kinh tế trên địa bàn tỉnh; đưa vào vận hành Cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, góp phần tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại.

Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm như bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công

---

<sup>5</sup> Xây dựng 267/480 căn, đạt 55,63%, giải ngân 6.985,5/14.460 triệu đồng; Chương trình nhà ở cho người có công với cách mạng đã thực hiện xây dựng mới 782 căn (xây dựng mới 346 căn, sửa chữa 481 căn)...

<sup>6</sup> Dạy nghề đối với 12.079 người, đạt 48,32% so kế hoạch, tăng 5.829 người so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm đối với 17.335 lượt người lao động, đạt 49,53% kế hoạch, tăng 967 lượt lao động so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 30 lao động.

trình, dự án và triển khai kế hoạch hành động nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo chặt chẽ hơn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

*- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại:*

Các lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh, quốc phòng, nhất là ngăn chặn, xử lý tình hình tranh chấp khai thác hải sản, khai thác hải sản vùng nước lịch sử. Tập trung chỉ đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ 3 cấp và đã chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ở một số địa phương đạt kế hoạch đề ra. An ninh trật tự được đảm bảo, xử lý kịp thời số đối tượng cầm đầu quá khích, lợi dụng khiếu kiện gây mất an ninh trật tự. Công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội đạt nhiều kết quả; tội phạm trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ (giảm 15,9%).

Hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế được đẩy mạnh, mở rộng hợp tác với tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản về lĩnh vực khai thác, chế biến thủy sản và bảo quản thủy sản sau đánh bắt.

*- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:* Các cấp, các ngành và địa phương có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; số vụ khiếu nại, tố cáo giảm hơn so với cùng kỳ. Tập trung giải quyết các khiếu nại đông người, nhất là ở Hòn Đất, U Minh Thượng, Phú Quốc.

*- Công tác cải cách hành chính nhà nước:* Tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn được kiện toàn, bổ sung phù hợp với quy định mới và yêu cầu phát triển như: Thành lập Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; kiện toàn tổ chức và thành lập mới một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế...; thực hiện tinh giản biên chế hành chính. Hoàn chỉnh các đề án: Thành lập đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Phú Quốc, đề án thành lập huyện Thổ Châu, đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh...

## **2.2. Phối hợp công tác với các cơ quan trong hệ thống chính trị**

Đã phối hợp tốt với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc tham gia vào phản ánh, kiến nghị với Trung ương về cơ chế, chính sách; trong công tác tiếp công dân, tiếp xúc và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đặt ra trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

## **2.3. Thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh**

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành 60 chương trình, đề án, dự án thực hiện. Tính đến hết tháng 6/2017, đã ban hành 19/33 đề án, đạt 57,6% so với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm và 31,7% chỉ tiêu năm.

Tiếp nhận 11.064 văn bản; xử lý và ban hành 7.522 văn bản, trong đó: 22 văn bản quy phạm pháp luật, 1.384 quyết định và chỉ thị cá biệt, 100 kế hoạch, 185 tờ trình; còn lại là văn bản hành chính thông thường.

Trong chỉ đạo, điều hành: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh tuân thủ nguyên tắc làm việc: Xây dựng và ban hành kịp thời các kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm và chương trình làm việc thường kỳ của cơ quan, đơn vị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề trước yêu cầu ngày càng tăng; đối với những vấn đề lớn, quan trọng được đưa ra lấy ý kiến trong tập thể lãnh đạo UBND tỉnh. Duy trì tổ chức phiên họp thường kỳ UBND tỉnh để sơ kết, đánh giá tình hình, giải quyết những vướng mắc, đề ra các giải pháp chỉ đạo, xử lý hiệu quả, họp định kỳ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý một số vướng mắc phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra các sở, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách và giải quyết những vấn đề phát sinh. Chủ động thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh trong giải quyết các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách được kịp thời và thuận lợi hơn công tác điều hành ngân sách và đầu tư.

Các cơ quan, đại diện thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn đều được mời tham dự các phiên họp thường kỳ hàng tháng, các cuộc họp, hội nghị chuyên đề lớn của UBND tỉnh; hàng quý cơ quan chức năng duy trì giao ban định kỳ với các cơ quan thông tấn, báo chí, kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và nhiều kênh thông tin khác để tổ chức, cá nhân tiện lợi trong tiếp cận thông tin.

Những vấn đề lớn, quan trọng trong chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội được báo chí đề cập, dư luận quan tâm, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét làm rõ và trả lời báo chí, qua đó góp phần tích cực định hướng dư luận và được xã hội đồng thuận cao.

Công tác tham mưu báo cáo phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành và địa phương về UBND tỉnh được bảo đảm hơn; tổ chức các cuộc họp tiếp tục được cải tiến, nhất là tăng cường họp trực tuyến với các địa phương; đẩy mạnh việc ứng dụng hệ thống thư điện tử, trang hồ sơ công việc trong công tác thông tin văn bản giữa UBND tỉnh với các sở, ngành và địa phương trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ.

## II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng trưởng chậm và

đóng góp cho tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ<sup>7</sup>. Mặc dù không có thiên tai, nhưng biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường trong khi khả năng dự báo, chủ động phòng ngừa và ứng phó còn hạn chế làm cho sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững, nhất là đối với sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản; liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm phát triển vẫn chậm so với mong muốn của người dân; sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như gạo, thủy sản...tiếp tục gặp khó khăn do nguồn nguyên liệu chưa đáp ứng được các yêu cầu của nước nhập khẩu, cạnh tranh gay gắt về giá cả của các nước xuất khẩu gạo.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội: Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng chưa hiệu quả, còn gây bức xúc trong nhân dân; chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt ở tuyến cơ sở. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng nông thôn, biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Tình hình an ninh trên tuyến biên giới, vùng biển từng lúc, từng nơi còn xảy ra một số vụ việc phức tạp; xuất nhập cảnh trái phép tăng; công tác tuyên truyền giáo dục, ngăn chặn, xử lý vi phạm trong khai thác hải sản trên biển vùng nước lịch sử hiệu quả chưa cao, vi phạm vẫn còn nhiều<sup>8</sup>; tình hình tranh chấp khiếu kiện còn tiềm ẩn phức tạp.

Cải cách hành chính nâng lên chậm, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục giảm thứ hạng so với các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước.

Kỷ cương, kỷ luật hành chính từng lúc chưa tuân thủ nghiêm: Công tác phối hợp trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền giữa các sở, ngành với nhau và giữa sở ngành với địa phương chưa chặt chẽ, nhiều việc đùn đẩy lên UBND tỉnh giải quyết, làm phát sinh nhiều cuộc hội họp. Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương chưa kịp thời. Trong chỉ đạo, điều hành có mặt chưa toàn diện, chưa hết nhiệm vụ và phạm vi quản lý.

Công tác tham mưu xây dựng các văn bản cho UBND tỉnh, một số thủ trưởng cơ quan chưa quan tâm đúng mức, chất lượng văn bản chưa đạt yêu cầu và chậm so với thời gian quy định. Công tác tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh vẫn chưa nghiêm, nhiều vụ việc đã có chủ trương, ý kiến chỉ đạo, nhất là giải quyết những vướng mắc

---

<sup>7</sup> 6 tháng 2017: Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,23%, đóng góp cho tăng trưởng chung 1,77% điểm phần trăm – 6 tháng 2016 tương ứng là 15,63% - 2,96; khu vực dịch vụ tăng 10,94%, đóng góp cho tăng trưởng chung 4,64 điểm phần trăm – 6 tháng 2016 tương ứng là 13,77% - 5,22.

<sup>8</sup> Năm 2015 – 125 vụ - 801 người; 2016 – 127 vụ - 671 người; 5 tháng 2017 – 43 vụ - 359 người.



cho các nhà đầu tư liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa kịp thời, chậm báo cáo về trên xử lý.

Việc chấp hành chế độ hội họp chưa nghiêm, còn nhiều sở, ngành cử cấp phó tham dự nhiều cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ (như Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đặc biệt Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, từ đầu năm đến nay chỉ cử cấp phó thay), các huyện cử Phó Chủ tịch dự nhiều cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ gồm (Vĩnh Thuận, Hòn Đất, Kiên Lương, Kiên Hải).

Những hạn chế, yếu kém nêu trên trong đó có trách nhiệm của UBND tỉnh, UBND tỉnh nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót; đồng thời sẽ có những giải pháp để khắc phục, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát các ngành, các địa phương trong thời gian tới.

## **Phần thứ hai** **CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH** **6 THÁNG CUỐI NĂM 2017**

Trên cơ sở đánh giá những mặt làm được và chưa làm được 6 tháng đầu năm; để thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 là hết sức nặng nề. Trong 6 tháng cuối năm 2017, UBND tỉnh tập trung công tác chỉ đạo, điều hành cụ thể như sau:

### **1. Về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối ngoại.**

*a) Tiếp tục tháo gỡ khó khăn đối với sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, tăng trưởng kinh tế cao hơn*

- Tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã cụ thể hóa, xây dựng đề ra trong năm và các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, để chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất đạt và vượt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết HĐND tỉnh và Kế hoạch UBND tỉnh đã đề ra với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và quyết tâm cao từ UBND tỉnh đến các sở, ngành và địa phương, trong cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng quyết tâm thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo phát triển những lĩnh vực có tính đột phá, có nhiều tiềm năng phát triển như dịch vụ, du lịch, thu hút vốn đầu tư; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực đạt còn thấp như: Nông nghiệp - thủy sản, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, các ngành, các cấp cần tập trung:

+ Đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, tập trung các giải pháp điều hành sản xuất phù hợp với tình hình thời tiết, nhu cầu thị trường; tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa,

phát triển, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng thủy lợi, điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu.

+ Tích cực vận động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân và các doanh nghiệp nuôi tôm tăng thêm diện tích và sản lượng tôm nuôi, nhân rộng mô hình nuôi tôm tiên tiến theo VietGAP, nuôi tiết kiệm nước, nuôi tôm lót đáy bạt 2 giai đoạn, nuôi tôm càng xanh, nuôi cua.... Tăng cường triển khai thực hiện đề án quan trắc, cảnh báo môi trường và giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm hạn chế thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ngư dân, ngăn chặn tình trạng ngư dân khai thác hải sản nước ngoài trái phép.

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ. Theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản... Tổ chức tham gia các chương trình liên kết hợp tác du lịch với các tỉnh, thành phố khu vực và cả nước; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch ra nước ngoài; phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác chống buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là vùng khó khăn. Tập trung quyết liệt công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn. Triển khai nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 619/CT-UBND ngày 20/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2017. Tích cực phối hợp với Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu huy động vốn đầu tư phát triển 23.952 tỷ đồng, để cả năm đạt 44.816,8 tỷ đồng; giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt trên 96,87% kế hoạch; hoàn thành 328 km giao thông nông thôn..

- Chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; triển khai đồng bộ các biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế. Phấn đấu cả năm tổng thu ngân sách nhà nước đạt 101,1% so dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách cả năm ước tăng 0,3% so dự toán HĐND tỉnh giao.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch, chương

trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp và cho vay bình ổn thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên và môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường.

- Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích, tập huấn, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

*b) Phát triển văn hóa xã hội và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.*

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho năm học mới. Tiếp tục sắp xếp lại hệ thống trường, lớp học, hạn chế các điểm, trường nhỏ lẻ, tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh, sạch đẹp và an toàn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực chào mừng 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). Triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác tư vấn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đặc biệt là đào tạo kỹ năng nghề như: Giày da, may mặc, du lịch để cung ứng nguồn lao động cho các nhà máy trong khu công nghiệp Thạnh Lộc, một số dự án du lịch trên đảo Phú Quốc chuẩn bị đưa vào hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế. Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong mùa mưa và những tháng cuối năm; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; khắc phục hạn chế, yếu kém trong đầu thầu thuốc, phong cách phục vụ của nhân viên y tế. Sắp xếp ổn định tổ chức, bộ máy ngành y tế bảo đảm tinh gọn và nâng lên chất lượng hoạt động; đẩy nhanh tiến độ đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh, di dời Khoa Nội B theo kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 79%.

Tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, gương người tốt, việc tốt. Triển khai thực hiện tốt đề án, kế hoạch đào tạo các môn thể thao thành tích cao. Phối hợp tổ chức tốt cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017 tại Phú Quốc.

Các cơ quan báo, đài làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, những sự kiện quan trọng và định hướng dư luận.

*c) Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại:*

Tiếp tục tăng cường xây dựng các công trình phục vụ thực hiện tốt khu vực phòng thủ; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Chỉ đạo thực hiện công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện (huyện Phú Quốc, Kiên Lương) theo kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, có phương án xử lý tốt tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh trên các tuyến, địa bàn. Tăng cường xử lý, ngăn chặn và chấm dứt tàu cá Kiên Giang khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài; xây dựng Đề án bảo đảm an ninh, trật tự trên biển phục vụ phát triển kinh tế biển; bảo vệ tốt đường biên giới, cột mốc.

Lực lượng Công an tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực phản động và số đối tượng chống đối. Chủ động đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là trong tổ chức các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống. Tăng cường các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, nhất là đấu tranh với băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và đối ngoại nhân dân với thành phố Kobe – Nhật Bản; tỉnh Phuket – Thái Lan trong lĩnh vực du lịch; tỉnh Salavan – Lào trong lĩnh vực nông nghiệp; tỉnh Yamaguchi – Nhật Bản về khai thác, chế biến và bảo quản hải sản sau đánh bắt; phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân. Tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả hai năm (2015, 2016) hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kép, Vương quốc Campuchia và đề ra phương hướng hợp tác cho năm tiếp theo.

*d) Tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng:*

Chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, đặc biệt các vụ việc phức tạp, đông người và chủ động trong giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu nại kéo dài, nhất là các huyện Hòn Đất, Giang Thành, Phú Quốc, U Minh Thượng. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các vụ việc khiếu nại đông người đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Các cấp, các ngành tăng cường thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng...

*đ) Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính:*

Tiếp tục hoàn chỉnh đề án xây dựng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Phú Quốc; Đề án thành lập huyện Thổ Châu; Đề án thành lập thành phố Hà Tiên và thành lập thị xã Kiên Lương trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; trong đó, tập trung cải thiện và nâng cao các Chỉ số như: Chỉ số Cải cách hành

chính (PAR INDEX); Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hải lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) giai đoạn 2017- 2020 và năm 2017.

Tiếp tục hoàn thành Đề án vị trí việc làm để triển khai trong toàn tỉnh; hoàn thành đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Thông tin Du lịch tỉnh đi vào hoạt động trong quý III/2017. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; ứng dụng công nghệ số; xây dựng đô thị thông minh và triển khai một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tích hợp vào cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phục vụ tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

## **2. Phối hợp công tác với các cơ quan trong hệ thống chính trị.**

Phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp tư, thứ năm HĐND tỉnh. Phối hợp và tạo điều kiện để Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức các hoạt động đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát. Duy trì họp liên tịch giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh để đánh giá kết quả công tác phối hợp.

Phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò tham gia trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Các ngành và địa phương tăng cường phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quy định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị.

## **3. Thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh**

Nâng cao hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Ban hành Quy chế làm việc UBND tỉnh phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Lãnh đạo các sở ngành và địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bao quát và sâu sát tình hình thuộc chức năng quản lý để chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện hoàn thành các chương trình, đề án, dự án, các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án đã ban hành.

Chấp hành tốt chế độ hội họp, chế độ thông tin, báo cáo thỉnh thị, đảm bảo kịp thời, đúng quy định theo yêu cầu của UBND tỉnh hoặc yêu cầu phối hợp của


các sở, ngành và đơn vị có liên quan được UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017./.

**Nơi nhận:**

- VPCP (A&B);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, vvtu(01b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**K. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Huỳnh*

**Mai Văn Huỳnh**





**KẾT QUẢ**

**Thực hiện các đề án, dự án UBND tỉnh giao các sở, ngành thực hiện năm 2017**  
(ban hành kèm theo Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh)

STT	Đề án, dự án	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
<b>I</b>	<b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (12)</b>		
1	Điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030	Quý I/2017	Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 09/01/2017
2	Đề án thí điểm thành lập mô hình đồng quản lý Tiểu khu bảo tồn biển áp Đá Chồng xã Bãi Thơm và áp Bãi Bồn xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc	Quý I/2017	Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 23/02/2017
3	Quy hoạch phát triển nông nghiệp Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030	Quý I/2017	Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 11/01/2017
4	Đề án quan trắc, cảnh báo môi trường và giám sát dịch bệnh nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2017-2020.	Quý II/2017	Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 13/4/2017
5	Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2016- 2020	Quý I/2017	
6	Đề án quan trắc, cảnh báo môi trường và giám sát dịch bệnh nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2017-2020	Quý I/2017	
7	Dự án bố trí dân cư vành đai biên giới Rạch Gõ huyện Giang Thành - Cù Đút thị xã Hà Tiên	Quý I/2017	
8	Đề án ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp tại huyện Kiên Lương	Quý I/2017	
9	Dự án bố trí dân cư Nam Vĩnh Tế, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành	Quý II/2017	
10	Đề án sản xuất nông nghiệp sạch	Quý III/2017	
11	Đề án cho thuê môi trường rừng và Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Phú Quốc	Quý IV/2017	
12	Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020	Quý IV/2017	
<b>II</b>	<b>Sở Giao thông vận tải (06)</b>		
1	Đề án quy hoạch cơ sở lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025	Quý II/2017	Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 22/5/2017

2	Đề án quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng hành khách Rạch Giá	Quý II/2017	
3	Đề án quy hoạch chi tiết xây dựng cụm Cảng Hà Tiên, thị xã Hà Tiên.	Quý II/2017	
4	Đề án quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.	Quý II/2017	
5	Đề án quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.	Quý II/2017	
6	Đề án quy hoạch các điểm đầu nối, các tuyến đường ngang vào hệ thống đường tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.	Quý III/2017	
<b>III</b>	<b>Sở Tài nguyên và Môi trường (05)</b>		
1	Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và tổ chức sự nghiệp, hộ gia đình và cá nhân sử dụng	Quý IV/2017	
2	Đề án xây dựng danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang	Quý IV/2017	
3	Đề án trám lấp giếng khoan không sử dụng tại các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng	2017-2018	
4	Đề án truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn	2017-2020	
5	Dự án thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang	2017-2018	
<b>IV</b>	<b>Sở Xây dựng (03)</b>		
1	Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025	Quý II/2017	Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017
2	Quy định phân cấp quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh	Quý I/2017	
3	Quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh	Quý III/2017	
<b>V</b>	<b>Sở Nội vụ (03)</b>		
1	Đề án thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước năm 2016-2017	Quý II/2017	Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 03/4/2017
2	Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công	Quý II/2017	



	tỉnh		
3	Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh	Quý III/2017	
<b>VI</b>	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo (06)</b>		
1	Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020	Quý I/2017	Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 31/3/2017
2	Đề án xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giai đoạn 2016-2020	Quý I/2017	Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 24/3/2017
3	Đề án Nâng cao chất lượng thể dục, thể thao trong trường học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020	Quý I/2017	Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 24/3/2017
4	Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm và trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020	Quý I/2017	Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 24/3/2017
5	Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh	Quý II/2017	Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 29/5/2017
6	Đề án nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh	Quý II/2017	
<b>VII</b>	<b>Sở Văn hóa và Thể thao (07)</b>		
1	Đề án ngân hàng tên đường (sử dụng cho việc đặt, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh)	Quý II/2017	
2	Đề án bảo tồn phát huy di sản nghệ thuật đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang	Quý III/2017	
3	Đề án quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở giai đoạn 2014-2020	Quý III/2017	
4	Đề án quy hoạch tổng thể quảng cáo ngoài trời và xây dựng lắp đặt các bảng chỉ dẫn các khu, điểm, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2040	Quý III/2017	
5	Đề án quy hoạch chi tiết xây dựng khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh núi Bình San, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/500, quy mô 36,53 ha	Quý III/2017	
6	Đề án quy hoạch phát huy giá trị Di tích lịch sử - thắng cảnh quốc gia Mo So, huyện Kiên Lương	Quý III/2017	
7	Đề án Thi thiết kế logo, biểu trưng của tỉnh	Quý IV/2017	
<b>VIII</b>	<b>Sở Thông tin và Truyền thông (05)</b>		
1	Đề án xây dựng thành phố thông minh Phú	Quý II/2017	Quyết định số

	Quốc, giai đoạn 2017-2020		830/QĐ-UBND ngày 07/4/2017
2	Đề án nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở tỉnh đến năm 2020	Quý II/2017	Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 27/4/2017
3	Đề án xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến	Quý II/2017	
4	Đề án tuyên truyền về biển Tây Nam Tổ quốc trên địa bàn tỉnh	Quý III/2017	
5	Đề án tuyên truyền quảng bá tỉnh Kiên Giang	Quý IV/2017	
<b>IX</b>	<b>Ban Dân tộc tỉnh (01)</b>		
1	Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020	Quý II/2017	
<b>X</b>	<b>Sở Công Thương (01)</b>		
1	Đề án xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến công tỉnh Kiên Giang	Quý II/2017	Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 13/4/2017
2	Quy hoạch phát triển điện lực Kiên Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV	Quý II/2017	Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 12/6/2017
<b>XI</b>	<b>Sở Tư pháp (01)</b>		
1	Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng giai đoạn 2017 đến năm 2020	Quý I/2017	Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 06/01/2017
<b>XII</b>	<b>Sở Kế hoạch và Đầu tư (01)</b>		
1	Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030	Quý II/2017	Quyết định số 20/2017/QĐ- UBND ngày 06/01/2017

Tổng cộng nội dung năm 2017 : 60  
 Tổng nội dung trình phê duyệt trong 6 tháng đầu năm : 33  
**Đã phê duyệt : 19**  
*(đạt 57,6% so với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm và 31,7% chỉ tiêu năm)*